

NGÀNH GIÁO DỤC

Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép

Sau thời gian dài nghỉ học ở trường và sử dụng hình thức học trực tuyến, từ ngày 4/5, học sinh các bậc học, cấp học trên địa bàn tỉnh đã đi học trở lại. Bên cạnh việc thực hiện kế hoạch năm học, ngành Giáo dục đang quyết tâm, đồng lòng cùng các cấp, các ngành đẩy lùi dịch Covid-19, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh và giáo viên.



Học sinh Trường THPT Lý Bôn trong tiết học trên lớp.

Ảnh tư liệu

Bảo đảm an toàn sức khỏe cho học sinh, giáo viên

Ngay sau khi có thông báo về việc cho học sinh đi học trở lại, 100% trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn đã đồng loạt tiến hành tổng vệ sinh, khử trùng phòng học, khuôn viên, dụng cụ học tập và các phương tiện đưa đón học sinh. Đồng thời, bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị vệ sinh, y tế tại trường học. Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường THPT, trung tâm GDTX và phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố xây dựng quy trình trường học an toàn, lớp học an toàn và triển khai phổ biến đến toàn bộ cán bộ, giáo viên, học sinh. Ngoài ra, Sở cũng đã kịp thời điều chỉnh các phương án phù hợp với tình hình thực tế như: sau tuần học đầu tiên, các trường không cần chia gian lớp học thành 2 ca, đồng ý tổ chức ăn bán trú đối với các trường học đủ điều kiện. Tuy nhiên, các cơ sở giáo dục nên khuyến cáo, nhắc nhở học sinh về việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch của ngành Y tế; hạn chế tối đa việc tập trung đông người tại cùng một thời điểm; bảo đảm tuyệt đối vệ sinh an toàn thực phẩm đối với những trường tổ chức bán trú theo nhu cầu của phụ huynh; tiếp tục duy trì việc đeo khẩu trang trên đường đến trường, trước khi vào lớp, trong giờ ra chơi, khi ra khỏi lớp và trên đường về nhà...

Bám sát chỉ đạo của ngành Giáo dục và huyện Vũ Thư, cùng với nhiều trường học trong



Cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Vũ Hội (Vũ Thư) vệ sinh trường lớp.

tỉnh, Trường Tiểu học Vũ Hội luôn chú trọng công tác bảo đảm an toàn sức khỏe cho học sinh khi đón các em đi học trở lại. Thấy giáo Đỗ Đình Thắng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Từ 6 giờ 20 phút hàng ngày, các thầy cô giáo có mặt tại cổng trường để thực hiện, kiểm tra thân nhiệt và nhắc nhở các em trật tự vào lớp, tránh tập trung đông người trong trường học để thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, trường cũng chủ động tuyên truyền, chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị cần thiết phục vụ việc phòng, chống dịch đúng quy định như: hệ thống chậu rửa tay có nước sạch và xà phòng; trang bị nước rửa tay khô cho học sinh trong mỗi lớp học; kiểm tra phòng y tế và bố sung các loại thuốc cơ bản... Tuần học đầu tiên, trường đã tổ chức sắp xếp cho học sinh

ngồi giãn cách trong các lớp học, bảo đảm mỗi học sinh ngồi 1 bàn và khuyến cáo các em tránh tập trung đông người, thực hiện nghiêm túc việc xếp hàng ra vào lớp bảo đảm khoảng cách tối thiểu để phòng dịch. Sau khi nhận được chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, học sinh toàn trường đã đi học bình thường, không thực hiện giãn cách và tổ chức ăn bán trú cho học sinh. Theo thầy giáo Đỗ Đình Thắng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vũ Hội, đa số các em đều có ý thức phòng dịch tốt, 100% học sinh đều đeo khẩu trang từ nhà đến trường cũng như trên đường về nhà, mỗi học sinh đều có bình nước uống riêng.

Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên kế hoạch năm

học 2019 - 2020 đã có sự điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế. Căn cứ các hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh chương trình giáo dục năm học 2019 - 2020 và thực tế của tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu, trình UBND tỉnh cho ý kiến về khung kế hoạch thời gian năm học của học sinh trên địa bàn tỉnh. Theo đó, thời gian kết thúc năm học trước ngày 15/7/2020; thời gian thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên tỉnh Thái Bình năm học 2020 - 2021 dự kiến trong 2 ngày 16 - 17/7/2020; thời gian thi vào lớp 10 THPT công lập dự kiến là 25 - 26/7/2020; thời gian thi tốt nghiệp THPT sẽ thực hiện cùng thời điểm với các địa phương khác trong cả nước theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bên cạnh đó, kế hoạch dạy học kỳ II năm học 2019 - 2020 cũng được điều chỉnh theo hướng tích hợp, tinh giản những nội dung trùng lặp; giảm mức độ yêu cầu về kiến thức và kỹ năng đối với học sinh. Để chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng của học sinh lớp 9 và lớp 12, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường tổ chức dạy học cho học sinh bảo đảm đúng, đủ chương trình và chất kiến thức; kết hợp giữa dạy học trực tiếp trên lớp và học trực tuyến trên truyền hình hoặc khuyến khích học sinh tự học ở nhà để rút ngắn thời gian hoàn thành bài học ở trường, tăng thời gian ôn luyện kiến thức.

Cùng với điều chỉnh kế hoạch năm học, các trường đã hoàn thành ổn định tâm lý, động viên học sinh, nhất là học sinh khối lớp 12 bởi năm nay các em chỉ tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT. Mặc dù nội dung thi sẽ được giảm tải song các em vẫn bày tỏ sự lo lắng. Em Nguyễn Hoàng Anh, học sinh Trường THPT Lý Bôn chia sẻ: Nếu như mọi năm, trong tháng 5 học sinh sẽ hoàn thành hồ sơ đăng ký xét tuyển sinh vào các trường cao đẳng, đại học nhưng năm nay mới chỉ có một số trường thông báo kế hoạch tuyển sinh. Bên cạnh đó, chúng em cũng chưa được tiếp cận với quy chế thi tốt nghiệp THPT, quy chế tuyển sinh cao đẳng, đại học năm 2020, vì vậy chúng em đang mong mỏi từng ngày. Thầy giáo Đỗ Văn Tân, Hiệu trưởng Trường THPT Lý Bôn cho biết: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên kế hoạch năm học, đặc biệt là kỳ thi cuối cấp THPT có sự điều chỉnh khiến học sinh lớp 12 có phần lo lắng. Vì vậy, từ khi các em đi học lại, trường đã chỉ đạo giáo viên chú trọng thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhất về kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời động viên tâm lý để các em tự tin trước kỳ thi quan trọng. Ngay sau khi được tập huấn về quy chế kỳ thi năm nay, chúng tôi sẽ dành thời gian để tuyên truyền rõ hơn cho các em.

Còn gần 2 tháng nữa sẽ kết thúc năm học, một năm học đặc biệt với những thay đổi, điều chỉnh đáp ứng tình hình thực tế. Với sự đồng lòng, quyết tâm cao, ngành Giáo dục hứa hẹn sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.

DẶNG ANH

ĐÔNG HƯNG

Rà soát kỹ, chi trả hỗ trợ kịp thời cho người dân

Thực hiện Nghị quyết số 42 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, huyện Đông Hưng đã tổ chức rà soát kỹ, chi trả tiền hỗ trợ kịp thời, không để sót đối tượng.

Cảm số tiền được hỗ trợ hộ nghèo 750.000 đồng của 3 tháng trên tay, chị Nguyễn Thị Lan, thôn Khuốc Đông, xã Phong Châu xúc động chia sẻ: Bản thân tôi ốm đau, lại chăm sóc mẹ già 90 tuổi, trước dịch Covid-19 cuộc sống đã khó khăn giờ còn khó khăn hơn. Khi có dịch, việc làm thêm không còn, thu nhập giảm, chi tiêu thiếu hụt hụt sau. Tôi rất mừng khi nhận được tiền hỗ trợ của Chính phủ. Số tiền này giúp tôi trang trải cuộc sống trước mắt. Tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước đã giúp đỡ cho bà con trong giai đoạn khó khăn này.

Với tinh thần "Cứu trợ như cứu hỏa", xã Phong Châu đã thành lập 4 tổ rà soát ở 4 thôn do trưởng thôn làm tổ trưởng tới từng nhà, rà soát đối tượng để lập danh sách theo đúng hướng dẫn của cấp trên. Việc triển khai nghiêm túc, danh sách những người được hưởng hỗ trợ được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, thông báo trên hệ thống truyền thanh. Ngoài ra, cán bộ xã còn tới từng nhà nhắc nhở, dặn dò ngày, địa điểm và giấy tờ cần thiết mang theo khi đến nhận tiền. Ông Cao Đình Hoa, công chức lao động - thương binh và xã hội xã Phong Châu cho biết: Đến nay, xã đã hoàn thành việc chi trả gói hỗ trợ của Chính phủ cho trên 600 người thuộc 3 nhóm đối tượng bảo trợ xã hội, người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo với số tiền gần 890 triệu đồng. Quá trình chi trả an toàn, nhanh chóng, đúng đối tượng.

Đến nay, huyện Đông Hưng đã hoàn thành việc chi trả tiền hỗ trợ cho trên 8.000 người có công với cách mạng với số tiền trên 12 tỷ đồng. Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đang huy

động cán bộ chi trả hỗ trợ cho nhóm đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo với số tiền trên 23,5 tỷ đồng. Số tiền mỗi người được nhận tuy không nhiều nhưng là niềm động viên lớn giúp họ vượt khó, vươn lên trong cuộc sống. Trên địa bàn huyện Đông Hưng hiện còn hàng chục nghìn người lao động, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, buôn bán nhỏ... cũng đang mong chờ được hưởng gói hỗ trợ của Chính phủ. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 họ phải nghỉ việc dài ngày không lương, công ty tạm dừng hoạt động, bán hàng không người mua... Chị Nguyễn Thị Ninh, công nhân Công ty TNHH May mặc V.J.One (xã Hồng Bạch) chia sẻ: Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Công ty không xuất được hàng nên hàng nghìn công nhân phải nghỉ việc. Không có thu nhập, cuộc sống gia đình tôi gặp khó khăn. Chúng tôi mong sớm được nhận hỗ trợ để trang trải cuộc sống. Ông Lee Ung Gyu, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH May mặc V.J.One cho biết: Sản phẩm của Công ty chủ yếu xuất khẩu sang Mỹ nhưng do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên các đối tác ngừng nhập hàng, từ ngày 1/4/2020, Công ty phải cho 1.338 công nhân nghỉ việc đến hết ngày 30/4. Tôi đánh giá cao Chính phủ Việt Nam đã kịp thời triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trong đó có người lao động, doanh nghiệp. Chúng tôi đã hoàn thiện hồ sơ để nghị hỗ trợ gửi cấp có thẩm quyền thẩm định.

Không chỉ có doanh nghiệp lớn, người lao động, hộ buôn bán nhỏ lẻ cũng bị ảnh hưởng,

đang rất mong được hưởng gói hỗ trợ. Bà Quách Thị Vân, chủ cửa hàng tạp hóa thôn Khuốc Đông, xã Phong Châu cho biết: Khi chưa có dịch Covid-19, mỗi tháng tôi bán được khoảng 2 triệu đồng tiền hàng, khi có dịch số lượng hàng bán bị giảm nhiều, không những thế một số mặt hàng nhất là bánh kẹo không bán được hết hạn sử dụng phải bỏ đi. Trong khi đó, mỗi tháng tôi phải đóng 300.000 đồng tiền thuê. Tôi mong Nhà nước quan tâm hỗ trợ cho những người buôn bán nhỏ bị ảnh hưởng bởi dịch như tôi.

Ông Nguyễn Ngọc Mạnh, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đông Hưng cho biết: Tiêu chí để xác định đối tượng người lao động phi nông nghiệp và nhóm công việc, ngành nghề cụ thể của người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm chưa rõ ràng, thiếu cụ thể, khó khăn chờ việc rà soát tại cơ sở. Một số doanh nghiệp, người dân chưa tiếp cận đầy đủ thông tin về chính sách hỗ trợ, chưa nắm chắc nội dung, quy trình thực hiện các công việc từ cơ sở, doanh nghiệp, nhất là từ cấp xã. Để tạo thuận lợi cho các địa phương, cấp trên cần có văn bản hướng dẫn cụ thể về rà soát, lập danh sách đối tượng thuộc các nhóm còn lại (nhóm I, III, IV). Hiện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng, UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các nhóm đối tượng còn lại kịp thời xác lập hồ sơ để tiến hỗ trợ sớm đến với người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.

THU HIỀN



Cán bộ xã Đông Hợp (Đông Hưng) nắm tình hình ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại cơ sở may Loan Hí.

Bảo đảm an toàn trong điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19

Trong 169 công dân Việt Nam nhập cảnh từ Nga về cách ly tại khu cách ly tập trung của tỉnh có 27 người nhiễm Covid-19 (21 người đã được chuyển lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, 6 người đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó tập trung kiểm soát nguồn lây, bảo đảm an toàn cho cán bộ y tế, không để lây nhiễm ra cộng đồng.

Bác sĩ Hà Quốc Phong, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Trước khi tiếp nhận người nghi nhiễm từ khu cách ly tập trung về Khoa Truyền nhiễm cách ly, điều trị, Bệnh viện đã chuyển các bệnh nhân đang điều trị ở Khoa Truyền nhiễm về một khu vực riêng. Số lượng bệnh nhân lớn, diện tích Khoa Truyền nhiễm hẹp nên tải lượng vi rút cao. Do đó, ngoài việc quyết tâm điều trị khỏi cho bệnh nhân, bảo đảm các hoạt động khám chữa bệnh diễn ra

bình thường, mục tiêu hàng đầu của Bệnh viện là không để lây nhiễm chéo cho cán bộ y tế và lây lan ra cộng đồng. Để thực hiện mục tiêu này, Bệnh viện đã thực hiện giãn cách bệnh nhân, bố trí 1 - 2 người/phòng và bảo đảm khoảng cách trên 2m giữa các bệnh nhân nhằm giảm tải lượng vi rút ở một khu vực. Tại Khoa Truyền nhiễm được khoanh vùng thành 3 vòng, trong đó vòng đỏ là vòng nguy hiểm, tiếp đó là vòng vàng và vòng xanh. Tất cả bệnh nhân

không được ra khỏi khu vực điều trị. Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh đã lập hàng rào chốt chặn "nội bất xuất, ngoại bất nhập", làm nhà bạt và khoanh vùng các lối đi vào khu điều trị. Khu cách ly điều trị có lối đi riêng với một lối vào duy nhất và thường xuyên phun thuốc khử trùng để phòng, tránh lây nhiễm. Bên cạnh đó, Bệnh viện đã tăng cường các giải pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, trong đó hạn chế cán bộ, nhân viên y tế tiếp xúc với bệnh nhân nhưng vẫn

bảo đảm việc điều trị. Ở mỗi phòng cách ly, điều trị người nhiễm, nghi nhiễm Covid-19 đều lắp đặt camera để có thể hội chẩn với các bệnh viện tuyến trên, kịp thời điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19. Mỗi bệnh nhân được phát một nhiệt kế đo nhiệt độ và được hướng dẫn tự đo để theo dõi sức khỏe hàng ngày. Bệnh viện áp dụng phác đồ của Bộ Y tế để điều trị cho bệnh nhân. Tất cả các bệnh nhân đã được khám tổng thể nhằm phát hiện các bệnh khác ngoài Covid-19. Cán bộ y tế và bệnh nhân được phục vụ tại chỗ. Ở các phòng bệnh nhân được bố trí đầy đủ các đồ dùng thiết yếu. Khẩu phần ăn của cán bộ, nhân viên y tế, bệnh nhân được Khoa Dinh dưỡng chuẩn bị, đưa đến trước cửa Khoa Truyền nhiễm. Thuốc điều trị cũng được Khoa Dược đưa đến của Khoa Truyền nhiễm, sau đó bộ phận tiếp nhận sẽ lấy mang vào trong. Rác thải của người bệnh được xử lý theo quy trình nhiễm khuẩn đặc biệt. Trang bị thêm kiến thức, bảo đảm an toàn trong điều trị, phục vụ cho người nhiễm Covid-19, Bệnh viện đã tổ chức thêm lớp

tập huấn cho cán bộ y tế, nhân viên vệ sinh đồng thời thực hiện xét nghiệm Covid-19 cho hơn 30 cán bộ, nhân viên Bệnh viện. Kết quả xét nghiệm đều âm tính với Covid-19. Cùng với đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đội cơ động phản ứng nhanh phòng, chống dịch Covid-19 của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh

viện Bệnh nhiệt đới trung ương đã phối hợp giúp đỡ Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong việc đưa ra phác đồ điều trị, đặc biệt là xử lý các vấn đề về khuẩn. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cũng bố trí do tốc độ gió, vi khí hậu, hơi độc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh để có cơ sở cải thiện môi trường khu điều trị.

Các biện pháp phòng lây nhiễm đã và đang được Bệnh viện Đa khoa tỉnh phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tập trung thực hiện với tinh thần cao nhất nhằm không để dịch lây nhiễm cho cán bộ y tế và lây lan ra cộng đồng.

HOÀNG LANH



Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19.